



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันได้ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๓	๒๐๐๗๔	นายวรยุทธ ม่วงแสง
๒	๐๐๑	๒๐๐๕๕	นางสาวอมลณัฐ เอ็มวิฒนะ
๓	๐๐๒	๒๐๐๕๓	นางสาวมายาวี วัฒนสิทธิ์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนี้ จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

- ๓.๑ ผู้ยื่นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๓.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๓.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่สำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมกำหนด

โดยให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ชั้น ๓ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางวรรณ ชิตอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม